

## **Phụ lục 3**

### **36 KIẾN NGHỊ ĐANG GIẢI QUYẾT**

*(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh)*

#### **A. LĨNH VỰC SẢN XUẤT, TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG: 08 NỘI DUNG**

##### **I. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 02 nội dung**

**1. Từ năm 2011, 114 hộ dân đã nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do nhiễm mặn từ việc sản xuất muối của Công ty TNHH Thông Thuận. Sau đó, do quá trình sản xuất gây ô nhiễm kéo dài nên đã được UBND tỉnh yêu cầu chấm dứt hoạt động, nhưng đến nay Công ty TNHH Thông Thuận vẫn tiếp tục hoạt động sản xuất muối, gây ô nhiễm cho các hộ dân sống ở khu vực lân cận, bà con đã nhiều lần gửi đơn yêu cầu UBND tỉnh giải quyết, nhưng đến nay vẫn chưa thấy trả lời. Cử tri tiếp tục đề nghị UBND tỉnh sớm có biện pháp xử lý đảm bảo sức khỏe và đời sống của người dân (cử tri xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong):**

Tháng 06/2022, tuyến kênh dọc tuyến đường nhựa xóm 8, xã Vĩnh Hảo xảy ra tình trạng rò rỉ nước gây nhiễm mặn đoạn giữa đường nhựa và thân đê. Đất bên kia đường nhựa (khu vực dân cư xóm 8) vẫn chưa bị nhiễm mặn. Trên cơ sở báo cáo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 3075/STNMT-CCBVMT ngày 29/7/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1672/QĐ-XPHC ngày 08/8/2022 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Thông Thuận với số tiền 350.000.000 đồng, đồng thời buộc Công ty thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trong thời hạn 4,5 tháng kể từ ngày nhận được quyết định. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 442/QĐ-SKHĐT ngày 21/10/2022 ngừng hoạt động toàn bộ dự án trong thời hạn 4,5 tháng kể từ ngày 16/8/2022.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Đoàn kiểm tra kết quả khắc phục hậu quả vi phạm hành chính và đã tiến hành kiểm tra đồng muối Thông Thuận vào các ngày 16/12/2022 và ngày 09/01/2023. Qua kết quả kiểm tra khảo sát của Sở Tài nguyên và Môi trường: “các vị trí sạt lở tại khu vực xóm 8 gây nhiễm mặn trước đây về cơ bản đã được sửa chữa, gia cố, chống sạt lở. Kết quả phân tích 06 mẫu đất dọc tuyến kênh đều trong giới hạn cho phép”. Sở Tài nguyên và Môi trường xác định: “hiện nay chưa đủ cơ sở pháp lý chặt chẽ theo quy định để cơ quan nhà nước ban hành quyết định chấm dứt hoạt động dự án”.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, UBND huyện Tuy Phong kiểm tra, khảo sát hiện trạng đồng muối Thông Thuận tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong vào ngày 21/3/2023. Tại thời điểm kiểm tra, các ô chứa nước làm muối, các ô lót bạt chống thấm để kết tinh muối và các tuyến kênh dẫn nước tại đồng muối Thông Thuận đều khô ráo, đồng muối vẫn đang ngừng hoạt động.

Ngày 31/5/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 74/SKHĐT-HTĐT báo cáo UBND tỉnh, trong đó, đề nghị UBND tỉnh đồng ý chủ trương tiếp tục tạm ngừng hoạt động khu sản xuất muối công nghiệp (đồng muối Thông Thuận) tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong của Công ty TNHH Thông Thuận. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh giao UBND huyện Tuy Phong phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm việc với Công ty TNHH Thông Thuận rà soát số lượng và nguyện vọng của người lao động tại khu sản xuất muối Thông Thuận để tham mưu UBND tỉnh phương án hỗ trợ, bố trí việc làm cho các lao động này khi ngừng hoạt động khu sản xuất muối Thông Thuận.

## **2. Cử tri kiến nghị tỉnh tiếp tục kiến nghị Trung ương bố trí vốn để xây dựng dự án khu neo đậu tàu thuyền để tránh bão tại khu vực Mũi Né (cử tri phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết).**

Tiêu dự án 1: Khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Mũi Né thuộc Dự án “Phát triển thủy sản bền vững tỉnh Bình Thuận” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất tại Công văn số 879/TTg-QHQT ngày 29/6/2021 về việc phê duyệt đề xuất các dự án tại 05 tỉnh: Nghệ An, Bình Thuận, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau thuộc dự án Phát triển thủy sản bền vững, vay vốn WB.

Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến của các sở, ngành liên quan về việc thẩm định chủ trương đầu tư dự án Phát triển thủy sản bền vững tỉnh Bình Thuận (lần 3). Dự kiến sau khi có ý kiến của các sở ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Phát triển thủy sản bền vững tỉnh Bình Thuận theo quy định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải tại công văn số 2362/VP-ĐTQH ngày 22/5/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại công văn số 3015-CV/VPTU ngày 20/4/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy, trong đó Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng lại phương án bố trí Khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Mũi Né đảm bảo phát triển hài hòa, bền vững giữa ngành du lịch và ngành thủy sản để tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

## **II. Sở Tài nguyên & Môi trường: 04 nội dung**

**1. Hiện nay, cơ sở dữ liệu của dự án tổng thể 920 có nơi dữ liệu không sử dụng được do có nhiều sai sót (bị sai lệnh tọa độ, vị trí); hoặc đã được đo đạc, hồ sơ địa chính từ năm 2009, nhưng đơn vị đo đạc (Công ty TNHH Phương Uyên) không thực hiện bàn giao nghiệm thu và chuyển giao cơ sở dữ liệu không sử dụng được. Hiện nay, khi người dân có nhu cầu cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (Giấy CNQSDĐ) và biến động trên Giấy CNQSDĐ đã cấp phải tốn tiền đo đạc lại, gây khó khăn trong việc tách thửa và có trường hợp phát sinh tranh chấp. Cử tri kiến nghị tỉnh xem xét giải**

**quyết (cử tri thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc và cử tri thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân).**

Bản đồ địa chính thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc và thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân được đo đạc năm 2004, chỉnh lý lại trong giai đoạn 2009 – 2014. Giai đoạn này quy định về đo đạc bản đồ có nhiều thay đổi, do đó, trong quá trình thực hiện phải cập nhật theo các quy định; đồng thời, giai đoạn này giữa các quy định về bản đồ địa chính có sự mâu thuẫn về thể hiện ranh thửa đất đối với những trường hợp đã cấp Giấy CNQSDĐ (vừa yêu cầu thể hiện theo Giấy CNQSDĐ, vừa yêu cầu thể hiện theo hiện trạng); trong khi trên địa bàn tỉnh việc cấp Giấy CNQSDĐ được thực hiện từ những năm 1990, bản đồ sử dụng để cấp Giấy CNQSDĐ là bản đồ giải thửa, người dân tự đo vẽ, trích đo không có tọa độ nên khó khăn trong việc thể hiện bản đồ. Khi quy định về đo đạc bản đồ theo Luật Đất đai năm 2013 mới thống nhất thể hiện ranh thửa theo hiện trạng.

Về chất lượng bản đồ: Như đã nêu trên, giai đoạn trước Luật Đất đai năm 2013 có yêu cầu thể hiện ranh thửa theo Giấy CNQSDĐ, nhưng thực tế người sử dụng đất sử dụng ranh thửa khác với Giấy CNQSDĐ, nay thực hiện quyền phải chỉnh lý lại theo quy định hiện hành; có trường hợp do người sử dụng tự tách thửa, hợp thửa, chuyển mục đích nhưng không đăng ký nên chưa cập nhật; có trường hợp có đăng ký nhưng giai đoạn trước đây các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chưa cập nhật lên bản đồ, cơ sở dữ liệu. Nội dung trên đã được Thanh tra tỉnh chỉ ra tại Kết luận số 22/KL-TTBT ngày 25/12/2019; từ đó đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các chi nhánh khắc phục những thiếu sót này trong quá trình đăng ký.

Về chi phí đo đạc: Hiện nay, tình hình biến động đất đai là rất lớn, trong quá trình giải quyết thủ tục cho người sử dụng đất, những trường hợp đo đạc, chỉnh lý theo yêu cầu của người sử dụng đất như tách thửa, hợp thửa, chỉnh lý trích lục mà nguyên nhân do người sử dụng đất thì phải thu phí theo quy định. Trường hợp do sai sót trong quá trình lập bản đồ trước đây thì hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai chỉnh lý, cập nhật bản đồ, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, không thu tiền.

**2. Các quy định của Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận không còn phù hợp với thực tế biến động đất đai hiện nay; đồng thời các các sở, ngành lại ban hành nhiều văn bản quy định khác nhau, gây khó khăn cho người dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính này. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh rà soát, xem xét điều chỉnh phù hợp (cử tri xã Tân Thuận, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam và huyện Hàm Tân).**

Hiện nay, UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành quy định điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận để sửa đổi, bổ sung trình UBND tỉnh vào tháng 8/2023 theo Chương trình công tác của UBND tỉnh tại Quyết định số 176/QĐUBND ngày 19/01/2023.

**3. Hồ sơ trễ hẹn trong lĩnh vực đất đai chủ yếu từ khâu đo đạc, cấp bản chính lý, nhưng hiện nay chưa quy định cụ thể thời gian thực hiện khâu đo đạc. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành chức năng có quy định cụ thể vấn đề trên để thực hiện nhanh các thủ tục về đất đai (cử tri xã Tân Bình, thị xã La Gi).**

Theo quy định tại Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận không có quy định về thời gian đo đạc, Quyết định số 1686/QĐ-BTNMT ngày 30/8/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được ban hành mới, chuẩn hóa lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành TNMT trên địa bàn tỉnh Bình Thuận không quy định về thời gian giải quyết khâu đo đạc.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo quyết định sửa đổi, thay thế Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 và Quyết định số 73/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 để lồng ghép thời gian thực hiện đo đạc địa chính vào thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai đề trình UBND tỉnh ban hành trong năm 2023. Mặt khác, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 929/TB-STNMT ngày 04/4/2023 chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đề tham mưu cho Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành 02 quy trình (trường hợp lập bản đồ có đóng tiền và trường hợp lập bản đồ không đóng tiền) để khắc phục theo đề nghị của cử tri.

**4. Cử tri tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh sớm giải quyết dứt điểm việc hủy Quyết định thu hồi đất của 36 hộ dân khu vực Suối Tiên trong dự án sử dụng quỹ đất hai bên đường ĐT.706B, đến nay các hộ dân trong khu vực này vẫn chưa nhận được Quyết định hủy các Quyết định thu hồi đất (Cử tri xã Thiệp Nghiệp, thành phố Phan Thiết).**

Ngày 14/5/2020, UBND tỉnh có Công văn số 1796/UBND-ĐTQH về việc điều chỉnh Quyết định thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân tại Khu vực Suối Tiên, theo đó UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo: Thống nhất chưa điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại Quyết định số 3145/QĐ-UBND ngày 11/12/2007 của UBND tỉnh.

Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đang tham mưu xây dựng lại báo cáo tổng thể phương án sử dụng quỹ đất 02 bên đường 706B để trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cho ý kiến thống nhất và trình Tỉnh ủy xin ý kiến chỉ đạo giải quyết. Trong đó nội dung phương án có điều chỉnh 36 hộ dân khu vực Suối Tiên ra khỏi dự án. Sau khi phương án sử dụng quỹ đất 02 bên đường 706B được cấp thẩm quyết chấp thuận, phê duyệt điều chỉnh. Trường hợp khu đất của 36 hộ dân khu vực Suối Tiên được điều chỉnh đưa ra khỏi dự án thì Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục tham mưu triển khai các thủ tục theo quy định.

### **III. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh: 01 nội dung**

**1. Khi thi công kênh mương Ủy Thay - Đá Giá, Nhà nước chưa đền bù diện tích phát sinh do mở rộng và nâng cấp tuyến kênh sau này (mở rộng tính từ kênh là 4m). Cử tri tiếp tục kiến nghị tỉnh quan tâm sớm bồi thường cho các hộ dân có đất bị thiệt hại khi thi công tuyến kênh (cử tri xã Phan Điền, huyện Bắc Bình).**

Thực hiện đền bù kênh Ủy Thay - Đá Giá theo kiến nghị của cử tri, trên cơ sở tham mưu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi (Công ty), UBND tỉnh đã có Công văn số 485/UBND-ĐTQH ngày 14/02/2017 thống nhất chủ trương sử dụng nguồn vốn quỹ đầu tư phát triển của Công ty để thanh toán chi phí đền bù cho dân.

Năm 2018, Công ty đã phối hợp với UBND huyện Bắc Bình đối thoại với nhân dân các xã Phan Điền có diện tích đất bị mất do thi công tuyến kênh Ủy Thay - Đá Giá. Kết quả làm việc, các hộ dân xã Phan Điền đã thống nhất: *Bồi thường diện phần tích đất thi công mở rộng bờ phải 4m vào năm 2008; không đền bù cây trái, hoa màu và vật kiến trúc.*

Tiếp đến ngày 20/8/2018, UBND huyện Bắc Bình chỉ trì cuộc họp với sự tham gia của Lãnh đạo huyện và các ngành liên quan của huyện Bắc Bình; Công ty và lãnh đạo UBND xã Phan Điền. Kết quả làm việc thống nhất:

- Bồi thường diện phần tích đất thi công mở rộng bờ phải 4m vào năm 2008 theo kiến nghị của cử tri xã Phan Điền; không đền bù cây trái, hoa màu và vật kiến trúc.

- Đơn giá bồi thường áp dụng đơn giá thời điểm 2013 theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của UBND tỉnh. Không tính các chính sách hỗ trợ theo quy định.

Trên cơ sở thống nhất của nội dung cuộc họp, UBND huyện Bắc Bình đã có Tờ trình số 141/TTr-UBND gửi UBND tỉnh xin chủ trương giải quyết bồi thường cho các hộ dân phần thi công mở rộng bờ phải 4m vào năm 2008 theo đơn giá bồi thường năm 2013 tại Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của UBND tỉnh; không tính các chính sách hỗ trợ theo quy định.

Ngày 09/9/2019, UBND tỉnh có văn bản số 4382/VP-ĐTQH chuyển cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng

nghiên cứu, tham mưu giải quyết. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang nghiên cứu hướng dẫn thực hiện (dự kiến trong tháng 7/2023).

Đến nay, Công ty đã phối hợp với địa phương xác định diện tích và chủ đất đoạn kênh mở rộng 4m qua xã Phan Điền. Kết quả rà soát với tổng số 51 hộ dân, tổng diện tích khoảng 20.756 m<sup>2</sup>.

Sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương giải quyết, Công ty sẽ phối hợp với UBND huyện Bắc Bình và các ngành liên quan tiến hành lập thủ tục, hồ sơ làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ cho dân theo quy định.

#### **IV. Công ty điện lực tỉnh Bình Thuận: 01 nội dung**

**1. Cử tri kiến nghị nhiều lần đề nghị ngành điện lực trả lại 50% công suất trạm biến áp (bình điện chong thanh long) cho hộ dân sử dụng và đã được UBND tỉnh trả lời là đến hết năm 2020 sẽ hoàn trả lại cho dân, nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết (mặc dù nhiều diện tích trồng thanh long đã nhổ bỏ, không còn sử dụng điện). Cử tri tiếp tục kiến nghị tỉnh chỉ đạo sớm trả lại công suất bình điện cho người dân (cử tri xã Hồng Liên, Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc).**

Trong những năm qua, diện tích trồng thanh long toàn tỉnh phát triển quá nhanh, vượt xa quy hoạch phát triển thanh long của tỉnh, dẫn đến nhu cầu điện tăng cao, ngành điện đã đầu tư rất lớn nhưng cũng không đáp ứng đủ. Để từng bước đáp ứng nhu cầu điện chong đèn thanh long, từ năm 2015 Công ty Điện lực Bình Thuận đã xây dựng Đề án đầu tư phát triển lưới điện đáp ứng cung cấp điện cho phụ tải thanh long theo quy hoạch đến năm 2020 (28.000 ha) và được Tổng Công ty Điện lực miền Nam phê duyệt với tổng nhu cầu vốn 2.759 tỷ đồng để đầu tư cho cả 3 cấp điện áp 220kV, 110kV, 22kV. Kể từ năm 2016 đến nay, ngành điện đã triển khai đầu tư rất nhiều dự án lưới điện với tổng giá trị đầu tư 3 cấp điện áp là 1.830 tỷ đồng. Đầu năm 2019, ngành Điện cũng đã trả về cấp điện 100% công suất các trạm thanh long hiện hữu cho 04 xã Tân Thành, Tân Thuận, Thuận Quý, Hàm Minh thuộc huyện Hàm Thuận Nam.

Riêng với khu vực huyện Hàm Thuận Bắc, ngành điện đã đầu tư trạm biến áp 110kV Ma Lâm công suất 2x63MVA, đầu tư lộ ra và lưới điện 22kV để khai thác, với tổng mức đầu tư là 164,23 tỷ đồng. Hiện nay, ngành điện đang tiếp tục triển khai đầu tư trạm biến áp 110kV Hàm Thuận Bắc công suất 2x63MVA, đầu tư lộ ra và lưới điện 22kV để khai thác, với tổng mức đầu tư dự kiến là 228,84 tỷ đồng. Sau khi, trạm biến áp 110kV Hàm Thuận Bắc đưa vào vận hành (hiện Tổng công ty Điện lực miền Nam đang triển khai đầu tư), Công ty Điện lực Bình Thuận sẽ báo cáo UBND tỉnh, Sở Công Thương để trả về cấp điện 100% công suất các trạm thanh long trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc. Ngoài ra, tiến độ các dự án lưới điện đang triển khai phụ thuộc rất lớn vào việc giải quyết các vướng mắc trong mặt bằng thi công, do vậy kính mong bà con đồng thuận, hỗ trợ ngành điện trong công tác giải phóng mặt bằng nhằm sớm đưa các dự án vào vận hành đáp ứng cấp điện sản xuất thanh long của bà con.

Đối với các khu vực còn lại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, ngành điện cũng đang nỗ lực tìm kiếm nguồn vốn đầu tư nhằm trả về cấp điện 100% công suất cho trạm biến áp chong đèn thanh long. Tuy nhiên, nhu cầu vốn còn khá lớn khoảng 929 tỷ đồng. Bên cạnh đó, qua khảo sát trên địa bàn tỉnh, diện tích chong đèn thanh long sử dụng điện hiện hữu đạt 32.670 ha vượt rất xa diện tích thanh long theo quy hoạch của tỉnh đến năm 2020 là 28.000 ha và đến năm 2025 là 30.000 ha. Đây là một áp lực rất lớn cho hệ thống nguồn và lưới điện hiện hữu, cũng như kế hoạch đầu tư lưới điện theo Đề án và cả đáp ứng điện cho phần diện tích thanh long vượt quy hoạch. Thời gian tới, để giải quyết cấp điện, ngành điện tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn vay ưu đãi, vốn vay thương mại và các nguồn vốn ngân sách hỗ trợ của tỉnh, địa phương hoặc vốn ứng để ưu tiên đầu tư nhằm trả về 100% công suất chong đèn thanh long, đảm bảo nhu cầu điện sản xuất của bà con nhân dân.

## **B. VỀ LĨNH VỰC QUY HOẠCH - XÂY DỰNG - GIAO THÔNG - TÀI CHÍNH: 26 NỘI DUNG**

### **I. Sở Tài nguyên và Môi trường: 01 nội dung**

**1. Hiện nay, cửa biển (Sông Lũy) thuộc thị trấn Phan Rí Cửa đang bị bồi lấp, tàu thuyền di chuyển ra vào dễ đánh bắt thủy sản dễ xảy ra tai nạn, nhất là trong mùa mưa bão. Cử tri tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh sớm quan tâm nạo vét cửa biển thông thoáng để ngư dân an tâm ra vào để sản xuất và là nơi tránh trú bão an toàn (cử tri thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong).**

Qua theo dõi, thì vị trí khu đất dự án nêu trên đến nay đã được bổ sung cập nhật vào Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tuy Phong đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 (vị trí nêu trên được quy hoạch là đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm).

UBND tỉnh đã có Công văn số 152/UBND-KT ngày 16/01/2023 yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát và giải trình một số nội dung liên quan đến Dự án.

Việc chỉ đạo giải quyết các thủ tục để sớm triển khai việc nạo vét cửa biển Phan Rí đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. UBND tỉnh đã cho phép điều chỉnh thời gian hoạt động của dự án nạo vét thông luồng đến ngày 24/5/2024.

Để tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đăng đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo, giải quyết dự án nạo vét thông luồng khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão cửa biển Phan Rí của Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Thiên Tường và ban hành Thông báo số 134/TB-UBND ngày 17/5/2023 chỉ đạo thực hiện. Ngày 31/5/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2271/STNMT-CCQLĐĐ lấy ý kiến Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Sở Tư pháp về nghĩa vụ tài chính về đất đai trước tham mưu thực hiện các thủ tục thuê đất theo đúng mục tiêu của dự án

và quy định pháp luật về đất đai để tiếp tục triển khai việc nạo vét, thông luồng cửa biển Phan Rí.

Đối với việc thu hồi cát nhiễm mặn, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2361/STNMT-TNNKS ngày 02/6/2023 đề nghị các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính; Cục Thuế tỉnh; UBND huyện Tuy Phong và Công ty Thiên Thiên Tường có văn bản góp ý việc tính tiền cấp quyền khai thác cát nhiễm mặn Công ty đăng ký thu hồi từ dự án nạo vét thông luồng khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão cửa biển Phan Rí.

## **II. Sở Giao thông vận tải: 09 nội dung**

**1. Tuyến Quốc lộ 1 đoạn từ cầu Sông Phan thuộc địa bàn xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam đến đoạn giáp ranh xã Sông Phan, huyện Hàm Tân chưa được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, nơi đây là điểm đen về an toàn giao thông. Cử tri tiếp tục kiến nghị tỉnh sớm giải quyết (cử tri xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam).**

Hiện nay, trong điều kiện ngân tỉnh còn khó khăn nên Ban An toàn giao thông tỉnh chưa có kế hoạch lắp đặt đèn chiếu sáng tại các đoạn tuyến trên. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn giao thông, Ban An toàn giao thông tỉnh đã phối hợp với Khu Quản lý đường bộ IV, Sở Giao thông vận tải, Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh và Chi nhánh B.O.T 319 Sông Phan khảo sát, thống nhất đề nghị Chi nhánh BOT 319 Sông Phan lập hồ sơ xử lý điểm đen đoạn tuyến trên, với giải pháp sơ bộ như sau: tại Km1740+400, Km1740+900 sơn khôi phục các vạch sơn bị mờ, mòn và bổ sung đèn cảnh báo chớp vàng, vạch sơn gờ giảm tốc, gắn đỉnh phản quang tim đường.

Theo báo cáo của Chi nhánh BOT 319 Sông Phan, để có cơ sở lập hồ sơ xử lý điểm đen cần có tài liệu (biên bản làm việc, sơ họa vị trí xảy ra tai nạn giao thông, đánh giá nguyên nhân) theo quy định tại Điều 6 Thông tư 26/2012/TT-BGTVT ngày 20/7/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường bộ đang khai thác.

Ngày 17/10/2022, Chi nhánh BOT 319 Sông Phan đã có Công văn số 482/CNSP-KHKT ngày 17/10/2022 báo cáo Khu Quản lý đường bộ IV về việc cung cấp số liệu tai nạn giao thông để phục vụ lập hồ sơ xử lý điểm đen, nội dung cụ thể như sau: Chi nhánh BOT 319 Sông Phan đã có Công văn số 366/CNSP-KHKT ngày 13/7/2022 đề nghị Công an huyện Hàm Thuận Nam chỉ đạo bộ phận liên quan phối hợp, hỗ trợ cung cấp hồ sơ các vụ tai nạn giao thông tại các vị trí cần cải tạo, khắc phục nhằm tăng cường đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời chủ động liên hệ, cử cán bộ chuyên trách phối hợp với Cơ quan Công an địa phương để được cung cấp hồ sơ các vụ tai nạn giao thông liên quan đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên đến nay, Chi nhánh BOT 319 Sông Phan chưa nhận được hồ sơ về các vụ tai nạn giao thông đã đề nghị cung cấp.

Do vậy, để có cơ sở lập hồ sơ, báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam xem xét, chấp thuận, UBND tỉnh giao UBND huyện Hàm Thuận Nam chỉ đạo các phòng,



ban có liên quan cung cấp hồ sơ theo đề nghị của Chi nhánh BOT 319 Sông Phan; đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân sinh sống, buôn bán, kinh doanh,... dọc hai bên tuyến Quốc lộ 1 nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.

**2. Việc cấp phép khai thác mỏ đất ở thôn An Bình, xã Bình An cho Công ty Hải Đăng khai thác, trong quá trình vận chuyển làm hư hỏng đường dân sinh. Cử tri kiến nghị tỉnh làm việc với Công ty Hải Đăng sớm sửa chữa tuyến đường chính vào khu mỏ đất của thôn và đường từ ngã ba Bình An đi Dốc Đá để thuận lợi cho bà con vận chuyển nông sản và lưu thông (cử tri xã Bình An, huyện Bắc Bình).**

Ngày 29/9/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Phòng Cảnh sát Môi trường, UBND huyện Bắc Bình, UBND xã Bình An, Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Giao thông vận tải) và Công ty Cổ phần Hải Đăng kiểm tra và làm việc liên quan đến nội dung phản ánh của cử tri nêu trên. Kết quả kiểm tra cho thấy việc vận chuyển vật liệu (trong đó có vận chuyển đất) để thi công dự án đường cao tốc của các nhà thầu đã làm hư hỏng các tuyến đường giao thông mà nội dung phản ánh của cử tri là đúng thực tế.

Theo ý kiến của đại diện Sở Giao thông vận tải thì lãnh đạo Sở Giao thông vận tải đã chủ trì phối hợp với lãnh đạo UBND huyện Bắc Bình và các đơn vị liên quan họp ngày 18/8/2022, sau đó từ ngày 28/9/2022 đến ngày 01/10/2022 lãnh đạo UBND huyện Bắc Bình tiếp tục tổ chức họp, kiểm tra thực tế để rà soát các đoạn đường hư hỏng và yêu cầu các nhà thầu thực hiện sửa chữa trong quá trình thi công và sau khi thi công xong công trình cao tốc.

Như vậy nội dung phản ánh của cử tri nêu trên đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành và địa phương tổ chức kiểm tra thực tế. Theo đó, Sở Giao thông vận tải và UBND huyện Bắc Bình đã tiếp tục họp kiểm tra và yêu cầu các nhà thầu sửa chữa các tuyến đường trong quá trình thi công theo chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi yêu cầu Công ty thực hiện đầy đủ các nội dung theo hồ sơ môi trường của Dự án khai thác khoáng sản đã được phê duyệt.

**3. Cử tri kiến nghị tỉnh quan tâm lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại khu vực ngã tư đường Võ Nguyên Giáp giao nhau với đường ĐT.715 đi xã Thiện Nghiệp, vì khi người dân và học sinh Trường Thủ Khoa Huân lưu thông qua khu vực này không đảm bảo an toàn giao thông (cử tri phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết).**

Theo kiến nghị cử tri, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh kiểm tra, khảo sát khu vực ngã tư đường Võ Nguyên Giáp giao nhau với đường ĐT.715 đi xã Thiện Nghiệp (Ngã tư đường ĐT.706B - đường ĐT.715). Qua khảo sát, tại khu vực ngã giao đã được bố trí đầy đủ hệ thống biển báo giao thông, vạch sơn đường, vạch sơn dành cho người đi bộ, trên tuyến ĐT.706B đã lắp đặt đèn cảnh báo giao thông (đèn chớp vàng) nhằm cảnh báo cho lái xe chú ý và giảm tốc độ khi đi qua ngã giao này. Lưu lượng người và

phương tiện giao thông tăng cao vào giờ đi học và tan trường của học sinh Trường THCS Thủ Khoa Huân (trường mới đưa vào hoạt động năm 2022). Sở Giao thông vận tải sẽ đầu tư lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại nút giao đường Võ Nguyên Giáp với đường ĐT.715 trong năm 2023.

**4. Cử tri kiến nghị Sở Giao thông vận tải thực hiện một số tuyến đường trên Quốc lộ 55: Xây dựng hệ thống cống thoát nước tại Km 186 (khu vực ngã ba Đaguri) còn khoảng 1,5 km không có hệ thống thoát nước nên khi mưa nước đổ từ trên cao xuống chảy tràn ra đường làm mặt đường đóng rong rêu, dễ gây tai nạn giao thông (cử tri xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc).**

Sở Giao thông vận tải đã tiến hành khảo sát, tổng hợp báo cáo, đề xuất sửa chữa và được Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Sửa chữa hệ thống thoát nước, tầm đan bị hư hỏng các đoạn từ Km63+000 - Km75+000, Km81+000 - Km95+500, Km184+000 - Km204+750 và hệ thống an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 55, tỉnh Bình Thuận tại Quyết định số 1141/QĐ-CĐBVN ngày 16/3/2023. Sau khi có kế hoạch giao vốn của Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải sẽ thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định để triển khai thi công sửa chữa, bảo trì trong năm 2023.

**5. Hiện nay, tuyến xe buýt từ La Gi - Phan Thiết và Phan Thiết - La Gi đã ngưng hoạt động. Cử tri mong muốn UBND tỉnh quan tâm mở lại tuyến xe buýt này để phục vụ nhu cầu người dân đi lại thuận tiện (cử tri phường Phước Hội, thị xã La Gi).**

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai hoạt động trở lại tuyến xe buýt số 6: Thương Chánh - Kê Gà - La Gi hiện được Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Quản Trung đăng ký khai thác theo kiến nghị của nhân dân và UBND thị xã La Gi. Ngày 22/8/2022, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức cuộc họp với Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Quản Trung và thống nhất nội dung sau: Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Quản Trung sẽ tiến hành sửa chữa xe để đưa vào hoạt động trở lại tuyến xe buýt số 6 tuyến Thương Chánh - Kê Gà - La Gi trước ngày 30/10/2022. Sau thời gian này nếu không đưa xe vào hoạt động thì xem như đơn vị không còn nhu cầu khai thác tuyến buýt nêu trên.

Ngày 01/3/2023, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 443/SGTVT-QLVTPTNL đề nghị Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Quản Trung có văn bản thông báo ngừng khai thác các tuyến buýt số 4 và số 6 và nộp lại phù hiệu các xe đã cấp gửi về Sở Giao thông vận tải trước ngày 10/3/2023. Đồng thời, Sở Giao thông vận tải đã thông báo công khai đến các đơn vị vận tải có kinh nghiệm và năng lực trên địa bàn tỉnh đề nghị tham gia khai thác 02 tuyến xe buýt nêu trên.

**6. Tuyến đường Hòn Giò - Thuận Quý đoạn từ Km3 đến cuối tuyến là tuyến đường chính kết nối QL1A đã bị hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến việc**

**lưu thông của Nhân dân. Cử tri mong muốn các ngành chức năng tỉnh xem xét, cân đối bổ sung ngân sách để tu sửa đoạn đường trên (cử tri xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết).**

Hiện trạng tuyến Hòn Giò - Thuận Quý có kết cấu mặt đường láng nhựa, sỏi đỏ xen kẽ lẫn nhau, các hư hỏng cục bộ trên tuyến chủ yếu tập trung ở những đoạn có kết cấu sỏi đỏ. Thực hiện kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bình Thuận phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành kiểm tra, khảo sát hiện trạng tuyến để đề xuất phương án sửa chữa. Tuy nhiên, do nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh để thực hiện quản lý, bảo trì đường bộ địa phương năm 2023 còn hạn chế nên chưa cân đối vốn để thi công sửa chữa tuyến đường. Để đảm bảo an toàn giao thông, vừa qua Sở Giao thông vận tải đã vận động các doanh nghiệp có trạm trộn bê tông và các hộ dân dọc 2 bên tuyến đường Hòn Dò - Thuận Quý đổ đất cấp 3 tại những vị trí ổ gà hư hỏng, khắc phục hư hỏng cục bộ trên tuyến.

**7. Trên tuyến đường ĐT.718, đoạn từ chợ Ga Phú Hội - Mương Hồ chưa được đầu tư lắp đặt hệ thống thoát nước, khi mưa lớn kết hợp với nguồn nước hải của khu dân cư - chợ Ga Phú Hội làm ứ đọng nước, gây ảnh hưởng sinh hoạt của nhân dân. Cử tri kiến nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo sớm đầu tư xây dựng công trình thoát nước để khắc phục tình trạng trên (cử tri xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc).**

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã chỉ đạo UBND xã Hàm Hiệp làm việc, yêu cầu Cửa hàng Bách hóa xanh, người dân trong khu vực hoàn trả lại hiện trạng ban đầu phần lề đường và tự bố trí kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước cục bộ đoạn Km2+730 - Km2+800. Theo đó, UBND xã Hàm Hiệp đã mời Cửa hàng Bách hóa xanh, người dân trong khu vực nói trên làm việc, vận động, yêu cầu hoàn trả lại hiện trạng ban đầu phần lề đường; qua làm việc, các hộ dân đã cam kết tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu.

Tuy nhiên, qua khảo sát hiện trạng và ý kiến nhân dân tại vị trí nói trên, thì kinh phí cho đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước cục bộ đoạn Km2+730 - Km2+800 (bên phải tuyến đường ĐT718) khá lớn nên không có khả năng thực hiện được. UBND tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải rà soát, đề xuất cấp thẩm quyền cho chủ trương sớm đầu tư rãnh thoát nước dọc tuyến ĐT.718 tại vị trí nêu trên.

**8. Cử tri đề nghị tỉnh quan tâm sớm triển khai thi công nâng cấp 02 tuyến đường giao thông từ Quốc lộ 1A đi cầu Hàm Đá và tuyến vào xóm 7, xã Vĩnh Tân đã được UBND tỉnh phê duyệt hoàn thành trước năm 2024, để người dân lưu thông được thuận tiện (cử tri xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong).**

Dự án Nâng cấp đường giao thông từ Quốc lộ 1 đi cầu Hàm Đá và xóm 7, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 01/11/2021. Quy mô đầu tư dự án gồm 02 tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 2.600 m; trong đó, tuyến N1

dài khoảng 700 m có điểm đầu giao với Quốc lộ 1 (ngã ba xóm 7), điểm cuối giáp biển; tuyến N2 dài khoảng 1.900 m có điểm đầu giao với Quốc lộ 1 (ngã ba quán Kim Ngân), điểm cuối giao với đường đi động Từ Bi. Hai tuyến đường này được đầu tư xây dựng đúng theo ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Vĩnh Tân nêu trên. Dự án có tổng mức đầu tư 25.339 triệu đồng; cơ cấu nguồn vốn đầu tư gồm: vốn ngân sách tỉnh 18.332 triệu đồng (trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 15.000 triệu đồng và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030 là 3.332 triệu đồng) và vốn ngân sách huyện cân đối phần còn lại trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 -2030. Thời gian thực hiện dự án trong 03 năm, cuối giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp giai đoạn 2026 -2030. Theo đó, ngày 20/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3570/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách tỉnh và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021-2025; trong đó, đã bố trí kế hoạch vốn 18.332 triệu đồng cho dự án Nâng cấp đường giao thông từ Quốc lộ 1 đi cầu Hàm Đá và xóm 7, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong theo như chủ trương đầu tư dự án được phê duyệt. Dự kiến đến năm 2024, dự án Nâng cấp đường giao thông từ Quốc lộ 1 đi cầu Hàm Đá và xóm 7, xã Vĩnh Tân sẽ được triển khai thực hiện sau khi được UBND tỉnh ghi kế hoạch vốn khởi công mới.

**9. Cử tri đề nghị Sở Giao thông vận tải kiểm tra, rà soát việc đặt biển báo cho phép xe 2 bánh được rẽ phải ở các chốt đèn giao thông (giao nhau giữa đường Huỳnh Thúc Kháng và đường Huỳnh Tấn Phát; ngã 3 đường Huỳnh Tấn Phát và Nguyễn Hữu Thọ; Ngã ba Gành thuộc khu phố 14, phường Mũi Né) để giảm ùn tắc giao thông (cử tri phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết).**

Ngày 16/3/2023, Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận đã tổ chức khảo sát hiện trạng các tuyến đường trên, việc cho phép xe 02 bánh được phép rẽ phải hoặc đi thẳng khi đèn đỏ tại các chốt đèn tín hiệu giao thông để giảm ùn tắc giao thông tại các ngã giao nêu trên là cần thiết. Ban An toàn giao thông tỉnh đã có Công văn số 49/BATGT ngày 20/3/2023 thống nhất việc lắp đặt bổ sung đèn tín hiệu cho phép xe 02 bánh được rẽ phải tại các tuyến đường trên và sẽ triển khai thực hiện trong thời gian đến.

### **III. Sở Nông nghiệp và PTNT: 01 nội dung**

**1. Nhà máy nước sạch nằm trên địa bàn thôn Phú Thuận, xã Đức Thuận cách thôn Hòa Thuận 500 m nhưng toàn thôn Hòa Thuận nguồn nước bị nhiễm phèn nặng, mùa khô thiếu nước sinh hoạt. Cử tri đề nghị tỉnh xem xét khảo sát triển khai dự án đưa nước sạch về cho Nhân dân thôn Hòa Thuận, xã Đức Thuận để người dân đảm bảo nguồn nước sạch để sử dụng (cử tri xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh).**

Ngày 17/02/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 394/SNN-KHTC gửi UBND tỉnh về việc đề xuất công trình cấp nước trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 02 huyện Tánh Linh và Đức Linh.

Trong đó, Sở Nông nghiệp và PTNT có đề xuất danh mục Mở rộng tuyến ống thị trấn Lạc Tánh- Đức Bình. Trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh đã có Công văn số 766/UBND-KT ngày 22/02/2023 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương có liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 394/SNN-KHTC ngày 17/02/2023 đúng quy định pháp luật.

Sau khi được bổ sung danh mục và nguồn vốn đối ứng, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn sẽ triển khai công tác đầu tư công trình để đảm bảo cung cấp nước cho nhân dân trên địa bàn thị trấn Lạc Tánh và xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh; trong đó có người dân thôn Hòa Thuận, xã Đức Thuận.

Ngày 22/5/2023, UBND huyện Tánh Linh đã chủ trì, phối hợp với Trung tâm Nước sạch và VSMTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức kiểm tra, khảo sát thực tế tình hình cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Tánh Linh. Qua kiểm tra thực tế, Trung tâm Nước sạch và VSMTNT tỉnh đã đề xuất danh mục Mở rộng tuyến ống Đức Bình- Đức Thuận- Lạc Tánh- Gia Huỳnh, huyện Tánh Linh, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, báo cáo UBND tỉnh tại Công văn số 784/TTN-KTh ngày 31/5/2023. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét. Sau khi được bổ sung danh mục và nguồn vốn, Trung tâm Nước sạch và VSMTNT sẽ triển khai công tác đầu tư công trình để đảm bảo cung cấp nước cho nhân dân trên địa bàn thị trấn Lạc Tánh và xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh; trong đó có người dân thôn Hòa Thuận, xã Đức Thuận.

#### **IV. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 04 nội dung**

**1. Tuyến đường Chí Công - Phong Phú đã xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông, đây là tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý của huyện, nhưng điều kiện ngân sách của huyện không đủ khả năng để sửa chữa, nâng cấp tuyến đường này. Cử tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm xem xét, đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến đường này theo dự án tuyến đường dọc kênh liên huyện (Cử tri xã Phong Phú, huyện Tuy Phong).**

Theo đề nghị của UBND huyện Tuy Phong tại Công văn số 3255/UBND-KT ngày 02/12/2022 về việc xin chủ trương đầu tư tuyến đường Quốc lộ 1 đi xã Phong Phú, ngày 17/02/2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Tuy Phong khảo sát thực tế và ghi nhận hiện trạng tuyến đường đã hư hỏng nặng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Do đó, việc đầu tư, nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 1 đi xã Phong Phú là thật sự cần thiết; phù hợp quy hoạch xây dựng nông thôn mới của địa phương, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu giao thông, phục vụ cho việc đi lại của nhân dân và các phương tiện tham gia giao thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ngày 24/3/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1120/SKHĐT-KH báo cáo UBND tỉnh, trong đó đề xuất giao nhiệm vụ cho

UBND huyện Tuy Phong lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 1 đi xã Phong Phú, huyện Tuy Phong và giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung dự án đầu tư, nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 1 đi xã Phong Phú, huyện Tuy Phong vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021–2025, nguồn vốn ngân sách tỉnh sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định Luật Đầu tư công.

Ngày 20/4/2023, lãnh đạo UBND tỉnh đã có chỉ đạo tại Công văn số 1848/VP-ĐTQH giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đánh giá khả năng cân đối vốn để đề xuất UBND tỉnh việc đầu tư nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 1 đi xã Phong Phú, huyện Tuy Phong theo quy định.

Ngày 13/6/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 2317/SKHĐT-KH báo cáo UBND tỉnh về khả năng cân đối nguồn vốn thực hiện dự án, theo đó, đề nghị UBND tỉnh xem xét thống nhất chủ trương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. UBND tỉnh đang xem xét, giải quyết theo quy định hiện hành.

**2. Hiện nay, một số nhà đầu tư du lịch tại lòng hồ Trà Tân - Tân Hà nằm trong quy hoạch phát triển du lịch của huyện, nhưng còn vướng về lĩnh vực thủy lợi nên không thực hiện được. Cử tri mong muốn Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm xem xét, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương (cử tri xã Tân Hà, huyện Đức Linh).**

Tại khu vực xã Tân Hà chỉ có Công ty Cổ phần Sun Lake được Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương cho lập thủ tục đầu tư dự án Khu du lịch Nghi dưỡng - Văn hóa sinh thái - Canh nông tại Công văn số 1029/UBND-KGVXNV ngày 23/3/2020. Tuy nhiên, vị trí dự án chưa được cấp có thẩm quyền cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện Đức Linh theo quy định.

Hiện nay, Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Đức Linh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 30/01/2023. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với UBND huyện Đức Linh rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng của khu vực này. Sau khi có kết quả của UBND huyện Đức Linh, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ rà soát các điều kiện để tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định.

**3. Cử tri mong muốn UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng mới tường rào xung quanh Trường trung học phổ thông (THPT) Bắc Bình và công trình phụ trong khu thể chất của trường, để học sinh thuận tiện trong môn học bơi và môn thể dục (Cử tri thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình).**

Việc triển khai đầu tư xây dựng mới tường rào xung quanh Trường THPT Bắc Bình và công trình phụ, UBND tỉnh đã giao các sở, ngành chức năng triển

khai thực hiện. Theo đó, ngày 10/11/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND huyện Bắc Bình khảo sát thực địa và thống nhất có văn bản đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư xây dựng:

- Tại khu học tập: Nâng cấp hệ thống sân trường, mương thoát nước phần còn lại, xây dựng mới hệ thống tường rào, nhà bảo vệ, nhà xe giáo viên, nhà xe học sinh, sửa chữa 02 khối phòng học, các khu vệ sinh học sinh, khu vệ sinh khối hành chính – quản trị và khối thí nghiệm thực hành (nhà 03 tầng).

- Tại khu học tập thể chất: Xây dựng nhà đa năng để phục vụ nhu cầu học tập, rèn luyện thể chất cho học sinh Trường THPT Bắc Bình nói riêng và phục vụ các hoạt động hội thao, thể thao cho học sinh các cấp học trên địa bàn huyện.

Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tập hợp hồ sơ để trình UBND tỉnh xem xét giải quyết theo quy định.

**4. Các hộ dân sản xuất nông nghiệp (chủ yếu là trồng cây rừng hơn 10 năm nay) trước thời điểm UBND tỉnh cấp đất cho Dự án Công ty Đại Thành, đồng thời hiện nay các hộ dân đã được cấp 30 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng diện tích đất trên tỉnh đã giao cho Công ty Đại Thành. Cử tri tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh xem xét trả lại đất cho hộ dân để sản xuất (cử tri xã Sông Bình, huyện Bắc Bình).**

Dự án được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 48121000255 ngày 08/10/2008, diện tích 256,4 ha, cho thuê đất tại Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 16/01/2009 với diện tích 131 ha nhưng không triển khai được do có các hộ dân lấn chiếm, cản trở và mua bán, sang nhượng trái phép trên phần diện tích này. Đối với phần diện tích 125,4 của hộ dân, Công ty đã thoả thuận đền bù được khoảng 45 ha và xây dựng 01 nhà cấp 4, trồng cây bạch đàn rải rác trên diện tích khoảng 25 ha.

Thanh tra tỉnh Bình Thuận đã tiến hành thanh tra và ban hành kết luận số 18/KL-TTBT ngày 24/5/2022, theo đó đề nghị Chủ tịch UBND xã Sông Bình: Liên hệ các cơ quan chức năng của huyện Bắc Bình để truy lục hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với các hộ dân lấn, chiếm đất dự án, làm cơ sở để tham mưu, đề xuất hướng xử lý theo quy định pháp luật; Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình: Chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã: Hòa Thắng, Hồng Phong và Sông Bình trong thẩm quyền của mình khẩn trương phối hợp với các Chủ dự án trên địa bàn tiến hành rà soát cụ thể tình hình lấn, chiếm đất hiện nay của các hộ dân để có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng lấn, chiếm đất đã giao cho dự án. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, phải kịp thời báo cáo UBND huyện Bắc Bình để chỉ đạo giải quyết theo quy định. Sở Nông nghiệp và PTNT có Quyết định số 378/QĐ-SNN ngày 23/6/2022 về việc thành lập Đoàn kiểm tra, rà soát, đánh giá các dự án trồng rừng, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh; trong đó có tiến hành kiểm tra dự án này.

Đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 1104/SNN-TT ngày 19/4/2023 báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND huyện Bắc Bình làm việc với Chủ đầu tư dự án để xem xét Chủ đầu tư có nguyện vọng tiếp tục thực hiện dự án đối với phần diện tích này hay không. Nếu Chủ đầu tư có nguyện vọng tiếp tục thực hiện dự án thì giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư phù hợp pháp luật về đầu tư, đất đai, lâm nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan. Nếu Chủ đầu tư không có nguyện vọng tiếp tục thực hiện dự án thì giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh thu hồi theo đúng trình tự quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai và các quy định pháp luật khác có liên quan.

UBND tỉnh giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư đầu mối theo dõi, tham mưu chung cho các dự án nông lâm nghiệp chậm triển khai.

#### **V. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Thuận: 01 nội dung**

**1. Cử tri tiếp tục mong muốn tỉnh sớm triển khai thi công cầu qua bờ tràn trên tuyến đường Phong Phú - Phan Dũng vì vào mùa mưa, nước tại bờ tràn dâng cao nhân dân không đi lại được, rất khó khăn trong lưu thông, sản xuất và sinh hoạt (cử tri xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong).**

Dự án Cầu qua tràn tại Km15+600 tuyến Liên Hương - Phan Dũng đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Thuận (Ban QLDA giao thông) làm chủ đầu tư đang được tiếp tục triển khai thực hiện. Hiện nay, Ban QLDA giao thông đang thực hiện lựa chọn nhà thầu thi công, dự kiến khởi công xây dựng trong tháng 6/2023 và thời gian hoàn thành trong 1 năm.

Hiện nay, Ban QLDA giao thông tỉnh đã trình Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để làm cơ sở thực hiện lựa chọn nhà thầu thi công, dự kiến khởi công xây dựng trong tháng quý III/2023.

#### **VI. Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận: 02 nội dung**

**1. Cử tri đề nghị Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận khảo sát, sớm sửa chữa kênh mương cấp I, khu vực Đồng Xóm Ruộng (cử tri xã Phan Tiến, Phan Sơn, huyện Bắc Bình).**

Hệ thống kênh mương cấp I, khu vực Đồng Xóm Ruộng mà cử tri nêu thuộc tuyến kênh cấp I của hệ thống đập Làng. Hệ thống tưới cho hơn 99ha diện tích của xã Phan Sơn và Phan Lâm. Tuyến kênh đất chưa được đầu tư bê tông hóa. Hàng năm, Công ty đã bố trí nguồn vốn hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi để sửa chữa các tuyến kênh và công trình trên kênh của các hệ thống.



Trong năm 2023, Công ty sẽ tiếp tục bố trí kinh phí sửa chữa công trình để bảo đảm phục vụ sản xuất.

**2. Tuyến Kênh Chính Bắc Từ Đồng Kho đến Mê Pu hiện nay đã hoàn thiện, tuy nhiên đoạn bê tông hóa qua khu Trung tâm Đức Mẹ Tà Pao bị nứt, một số tuyến dọc theo Quốc lộ 55 và các tuyến đường bê tông giao thông nông thôn gắn với đường giao thông nội đồng tại thôn 3, xã Đồng Kho không có hành lang chắn và thoát hiểm. Cử tri kiến nghị Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận kiểm tra khắc phục (cử tri xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh).**

+ Về đoạn kênh bê tông hóa qua khu Trung tâm Đức Mẹ Tà Pao bị nứt:

Hiện tại Công ty đang phối hợp với các đơn vị tư vấn thiết kế theo dõi các vị trí nứt, đánh giá nguyên nhân để có đề xuất biện pháp xử lý phù hợp cho toàn tuyến kênh chính Bắc. Sau khi có kết quả của đơn vị tư vấn, đơn vị thi công sẽ tiến hành thi công khắc phục để bảo đảm an toàn cho công trình.

+ Về kiến nghị khắc phục một số tuyến dọc theo Quốc lộ 55 và các tuyến đường bê tông giao thông nông thôn gắn với đường giao thông nội đồng tại thôn 3, xã Đồng Kho không có hành lang chắn và thoát hiểm:

Công ty đã phối hợp với địa phương khảo sát thực tế và đã tham mưu Sở Nông nghiệp & PTNT bố trí kinh phí để thực hiện 03 vị trí hành lang chắn, dự kiến thực hiện xong trong quý III năm 2023. Trong quý IV năm 2023 Công ty sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương khảo sát và đề suất làm thêm lối thoát hiểm theo kiến nghị của cử tri.

## **VII. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: 01 nội dung**

**1. Năm 2021, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân; Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quan tâm, có nhiều chính sách hỗ trợ cho người dân. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều trường hợp chưa nhận được tiền hỗ trợ. Cử tri kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành quan tâm sớm giải quyết cho người dân (cử tri thành phố Phan Thiết).**

Thực hiện Thông báo số 41/TB-UBND ngày 22/02/2023, Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh tại buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; theo đó, giao Sở Tài chính rà soát lại nguồn kinh phí của các huyện, thị xã, thành phố để cân đối trong nguồn ngân sách tỉnh, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu trình UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các địa phương thực hiện chi trả cho nhóm đối tượng F0, F1, lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác, đã được tiếp nhận hồ sơ đúng thời hạn theo quy định.

Sở Tài chính đã phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tổng hợp chi tiết số lương đối tượng F0, F1, lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một

số đối tượng đặc thù khác được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ báo cáo UBND tỉnh.

UBND tỉnh đã có Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 12/6/2023 phân bổ, giao dự toán từ nguồn vượt thu ngân sách từ thuế, phí, thu khác cho các sở, ngành, địa phương; trong đó có kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ với số tiền 115.800 triệu đồng. Đồng thời giao cho các sở, ngành, địa phương có liên quan phối hợp tham mưu tổ chức thực hiện.

## **VIII. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp: 02 nội dung**

**1. Trạm y tế xã Phan Rí Thành, Chợ Lầu, Phan Lâm, Phan Sơn được ghi vốn từ Chương trình Đầu tư phát triển mạng lưới y tế vùng khó khăn, tuy nhiên đến nay không thực hiện. Cử tri mong muốn tỉnh quan tâm hỗ trợ đầu tư từ ngân sách tỉnh vì các trạm y tế hiện nay xuống cấp trầm trọng (cử tri các xã, thị trấn Chợ Lầu, Phan Rí Thành, Phan Lâm, Phan Sơn, huyện Bắc Bình).**

Ngày 23/02/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 147/QĐ-TTg về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) và điều chỉnh một số chỉ tiêu mục tiêu, nhiệm vụ của 03 Chương trình MTQG tại Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được giao bổ sung 2.050 tỷ đồng tương đương 88,6 triệu USD nguồn vốn đầu tư phát triển trung hạn giai đoạn 2021-2025 để thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tại 16 tỉnh theo Hiệp định số 3758-VIE được ký giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) ngày 06/8/2019. Theo đó, Bộ Y tế phân bổ kế hoạch vốn cho tỉnh Bình Thuận để thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 là 106.906 triệu đồng, năm 2023 là 53.453 triệu đồng.

Năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao kế hoạch vốn đầu tư công (từ nguồn xổ số kiến thiết) là 1.000 triệu đồng làm nguồn vốn đối ứng để triển khai thực hiện Chương trình tại Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 29/12/2022.

Tại Công văn số 1157/UBND-ĐTQH ngày 10/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao chủ đầu tư dự án thuộc Chương trình Đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh thực hiện. Hiện nay, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đang khẩn trương lập, trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của Chương trình để triển khai trong năm 2023 đối với các hạng mục của các dự án, trong đó, có hạng mục sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các Trạm Y tế xã Phan Lâm, Trạm Y tế xã Phan Sơn và xây mới Trạm Y tế xã Phan Rí Thành, Trạm Y tế thị trấn Chợ Lầu thuộc huyện Bắc Bình.

**2. Cử tri mong muốn UBND tỉnh sớm quan tâm triển khai dự án xây dựng trạm Y tế xã Đức Thuận, hiện nay trạm y tế đang tạm thời sử dụng Hội trường của UBND xã Đức Thuận, cơ sở vật chất rất thiếu thốn không đảm bảo khám, chữa bệnh cho nhân dân (cử tri xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh).**

Ngày 17/10/2022, Sở Y tế đã có Công văn số 4380/SYT-KHTC gửi Ban Quản lý Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn (CPMU) – Bộ Y tế để báo cáo đề xuất kế hoạch triển khai Chương trình do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ; trong đó, trên cơ sở ý kiến của cử tri và qua khảo sát thực tế, Sở Y tế đã đăng ký, đề xuất đưa Trạm Y tế xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh vào danh sách các Trạm Y tế được bố trí vốn để xây mới từ nguồn vốn ADB. Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có chủ trương giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư dự án thuộc Chương trình tại Công văn số 1157/UBND-ĐTQH ngày 10/4/2023, chỉ đạo Sở Y tế bàn giao các hồ sơ có liên quan, đồng thời tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đang khẩn trương lập dự án đầu tư, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để có cơ sở bố trí vốn cho các công trình sửa chữa, xây mới các Trạm Y tế, trong đó có Trạm Y tế xã Đức Thuận (nội dung này đang thực hiện và tiếp tục thực hiện trong thời gian đến).

**IX. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh: 03 nội dung**

**1. Dự án tuyến kênh Tà Mú - Suối Măng - Cây Cà đi qua xã Phong Phú, hai bên bờ ta luy kênh, chủ đầu tư chỉ đắp xi măng bờ bên phải kênh (hướng bên núi), còn bờ bên trái kênh chỉ làm bờ đất; mùa mưa vừa qua, nước chảy từ đất xuống kênh đã gây sạt lở, làm mất đất sản xuất của bà con nông dân và bồi lấp làm cạn lòng kênh. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh khảo sát, chỉ đạo chủ đầu tư bổ sung, khắc phục và đắp bê tông bờ kênh bên trái; đồng thời xem xét xây dựng một số cây cầu tạm qua kênh để bà con đi lại sản xuất (cử tri xã Phong Phú, huyện Tuy Phong).**

- Tuyến kênh Tà Mú - Suối Măng - Cây Cà thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Đường liên huyện dọc kênh chính qua huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong và được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 với mục tiêu dự án nhằm cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn 03 huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong. Trong quá trình lập hồ sơ dự án chỉ thiết kế kênh bê tông một bờ, bờ còn lại là hiện trạng đất và hiện nay hệ thống kênh đã cơ bản thi công hoàn thành; do đó, việc tiếp tục đầu tư bê tông hóa phần bờ kênh còn lại, Ban QLDA Nông nghiệp tỉnh sẽ báo cáo cấp thẩm quyền xin chủ trương lập dự án mới, vì nguồn kinh phí của dự án Đường liên

huyện dọc kênh chính qua huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong không còn để thực hiện đầu tư bê tông hóa phần bờ kênh này.

Việc khắc phục sạt lở bồi lấp làm cạn lòng kênh và đất sản xuất của người dân sẽ được nhà thầu nạo vét trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình dự kiến vào cuối tháng 10/2023.

- Đối với công trình xây dựng cầu tạm qua kênh, Ban QLDA nông nghiệp tỉnh đang lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung công qua kênh tại vị trí tràn bên số 03 và tràn bên số 05. Dự kiến sẽ thi công hoàn thành trong tháng 10/2023.

**2. Cử tri tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thi công sớm công trình trên kênh chính Nam để bà con Nhân dân được hưởng lợi từ kênh, đảm bảo chủ động nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất (cử tri xã Đức Bình, huyện Tánh Linh).**

Tuyến kênh chính Nam (lý trình từ K0 ÷ K36+050) thuộc dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận đi qua địa bàn 02 huyện Tánh Linh và Đức Linh đã thi công hoàn thành và đưa vào tưới phục vụ sản xuất từ năm 2017; trong đó, địa bàn xã Đức Bình, huyện Tánh Linh có tuyến kênh N2 và kênh N8 (Riêng tuyến kênh N8 hoàn thành đưa vào phục vụ tưới sản xuất năm 2020). Để giải quyết nguồn nước tưới chủ động phục vụ sản xuất của nhân dân xã Đức Bình, Ban QLDA Nông nghiệp tỉnh đang thực hiện đầu tư xây dựng Trạm bơm Đức Bình mới lấy nước từ kênh chính Nam (thay thế cho trạm bơm Đức Linh và Đồng Kho cũ) thuộc dự án Hoàn chỉnh khu tưới hệ thống thủy lợi Tà Pao, theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 và Điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 09/5/2023 của HĐND tỉnh Bình Thuận. Hiện nay, dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 09/6/2023; theo đó, Ban QLDA nông nghiệp tỉnh đang triển khai thực hiện bước khảo sát thiết kế bản vẽ thi công dự toán, dự kiến sẽ triển khai thi công xây dựng công trình trong Quý I/2024.

**3. Cử tri tiếp tục kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến đường giao thông đoạn từ Trường trung học cơ sở (THCS) Bình An đến hồ Cà Giây hiện nay xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng lớn đến lưu thông của bà con nhân dân (cử tri xã Bình An, huyện Bắc Bình).**

Tại Báo cáo số 283/BC-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh về tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 - HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã chỉ đạo Ban QLDA nông nghiệp tỉnh khẩn trương báo cáo UBND tỉnh việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường nêu trên, để giải quyết các khó khăn, vướng mắc sớm triển khai xây dựng công trình. Trên cơ sở đó, ngày 12/4/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ban QLDA Nông nghiệp tỉnh, UBND huyện Bắc Bình và UBND xã Bình An khảo sát tuyến đường giao thông đoạn từ Trường trung học cơ sở Bình An đến hồ Cà Giây và trình UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư. Đến nay UBND tỉnh đã thống nhất giao cho Ban QLDA Nông nghiệp tỉnh lập báo

cáo đề xuất chủ trương đầu tư và giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn tại văn bản số 1854/UBND-ĐTQH ngày 26/5/2023. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh bố trí vốn, đồng thời Ban QLDA Nông nghiệp tỉnh đang lập hồ sơ chủ trương đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt.

## **X. Ban Quản lý các KCN tỉnh: 01 nội dung**

**1. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo chủ đầu tư triển khai xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Tuy Phong theo tiến độ đã được cam kết; đồng thời kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư để phát huy hiệu quả của khu công nghiệp này, tránh lãng phí đất đai và giải quyết việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống cho nhân dân địa phương (cử tri xã Vĩnh Hảo, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong).**

+ Về triển khai xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Tuy Phong theo tiến độ đã được cam kết:

Khu công nghiệp Tuy Phong do Công ty TNHH Tân Đại Tiền làm chủ đầu tư với diện tích 150 ha. Hiện Công ty đã thi công san ủi mặt bằng đạt khoảng 75% diện tích khu công nghiệp, cơ bản hoàn thành các tuyến đường giao thông (đường N2A, đường D1, D2, D3, N1) và hệ thống thoát nước; cổng vào khu công nghiệp; đang hoàn chỉnh thủ tục để đầu tư hệ thống xử lý nước thải, nhà máy cấp nước, nhà điều hành khu công nghiệp.... Trạm biến áp 110 kV và đường dây đấu nối đang được Tổng công ty Điện lực miền Nam đầu tư phục vụ khu công nghiệp, dự kiến sẽ hoàn thành cuối quý II/2023 để cấp điện cho khu công nghiệp.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo sở, ban ngành, địa phương phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ để đưa dự án vào hoạt động, sản xuất kinh doanh; trong đó có dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Tuy Phong. Định kỳ hằng quý, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các ngành chức năng, UBND huyện Tuy Phong làm việc với Công ty TNHH Tân Đại Tiền (chủ đầu tư) để nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc tạo điều kiện để chủ đầu tư triển khai đầy nhanh tiến độ.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, việc triển khai đầu tư thi công hạ tầng Khu công nghiệp hiện vẫn còn một số khó khăn, nhất là công tác đền bù giải tỏa (còn 01 hộ), vấn đề ảnh hưởng khí bụi của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, ảnh hưởng của dịch Covid-19 thời gian vừa qua,... nên tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tuy Phong còn chậm so với cam kết của Công ty và tiến độ phê duyệt.

Để đẩy nhanh tiến độ đầu tư của các dự án hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tại cuộc họp rà soát, giải quyết khó khăn, vướng mắc của các dự án hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vào ngày 24/5/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đã chỉ đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh như sau (theo Thông báo số 164/TB-UBND ngày 06/06/2023):

- Bám sát tình hình thực tiễn, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành đơn đốc chủ đầu tư hạ tầng các KCN đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện giao đất, cho thuê đất triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN đảm bảo tiến độ đề ra.

- Kịp thời báo cáo, phối hợp và kiến nghị các ngành các cấp, UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn vướng mắc của chủ đầu tư hạ tầng và các doanh nghiệp thứ cấp để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, đầu tư xây dựng KCN và thu hút lấp đầy các KCN theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về phát triển công nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

+ Về công tác kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư để phát huy hiệu quả của khu công nghiệp này, tránh lãng phí đất đai và giải quyết việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống cho nhân dân địa phương:

Hàng năm, UBND tỉnh đều xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư; trong đó có các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào khu công nghiệp Tuy Phong và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã triển khai thực hiện khá tốt; có nhiều lượt nhà đầu tư trong và ngoài nước đến khảo sát, nghiên cứu đầu tư vào khu công nghiệp Tuy Phong.

Thời gian qua, chủ đầu tư cũng đã tích cực và có nhiều cố gắng trong xúc tiến kêu gọi đầu tư, đã nhiều lần làm việc với các đối tác (Công ty CRRC và Cục đường sắt 6 của Trung Quốc) để mời gọi đầu tư nhà máy sản xuất cánh quạt điện gió, nhà máy sản xuất gạch không nung từ xỉ than, nhà máy chế biến kim loại, nhà máy chế biến nhựa ..., nhưng cũng chỉ dừng ở việc ghi nhớ, kết quả chưa thật cụ thể. Trong thời gian đến, tuyến đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết và Phan Thiết - Vĩnh Hảo khánh thành, kết nối với cao tốc Dầu Giây - Long Thành – Thành phố Hồ Chí Minh và cùng với cảng hàng không Phan Thiết và cảng biển Quốc tế Vĩnh Tân hoạt động; UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung các hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư kêu gọi các nhà đầu tư lớn, có tiềm năng nhằm khai thác lợi thế khu công nghiệp Tuy Phong, sớm thu hút lấp đầy diện tích đất công nghiệp cho thuê trong khu công nghiệp và giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương.

## **XI. Sở Công Thương: 01 nội dung**

**1. Cử tri tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh cần có chính sách cụ thể di dời đường điện trung thế 22 kV mắc phía trên nhà ở của dân dọc Quốc lộ 1A qua địa bàn thị trấn Tân Nghĩa và các xã Tân Minh, Tân Phúc, Tân Đức, Sông Phan (cử tri huyện Hàm Tân).**

Sở Công Thương đã có công văn số 145/SCT-QLNL ngày 17 tháng 01 năm 2023 về việc báo cáo các nội dung liên quan đến đường dây trung thế 22 kV đi dọc Quốc lộ 1A qua khu dân cư các xã, thị trấn huyện Hàm Tân theo kiến

nghị của cử tri, Tờ trình số 328/TTr-SCT ngày 15 tháng 02 năm 2023 về việc trình dự thảo công văn của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xin ý kiến chỉ đạo và giải quyết kiến nghị của Huyện ủy Hàm Tân liên quan việc di dời đường dây trung thế 22 kV đi dọc Quốc lộ 1A qua khu dân cư các xã, thị trấn huyện Hàm Tân, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn số 54-CV/BCS ngày 09 tháng 3 năm 2023 báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về các nội dung liên quan đến việc di dời đường dây trung thế 22 kV đi dọc Quốc lộ 1A qua khu dân cư các xã, thị trấn huyện Hàm Tân và xin ý kiến chỉ đạo giải quyết kiến nghị của Huyện ủy Hàm Tân, cử tri huyện Hàm Tân.

Thường trực Tỉnh ủy đã có ý kiến tại công văn số 2911-CV/VPTU ngày 23 tháng 3 năm 2023 về việc xử lý các vấn đề liên quan đến đường dây tải điện 22 kV đi dọc Quốc lộ 1A qua các khu dân cư thuộc huyện Hàm Tân, gửi Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Thường trực Huyện ủy Hàm Tân; trong đó, Thường trực Tỉnh ủy ý kiến như sau: (i) thống nhất với các nội dung kiến nghị của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và đề nghị Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai Phương án 3 (giữ nguyên hướng tuyến của đường dây hiện hữu nhưng nâng chiều cao trụ kết hợp thay dây cáp bọc) theo quy định, đảm bảo an ninh, an toàn tính mạng, tài sản của người dân và an toàn lưới điện; (ii) trong quá trình thực hiện, đề nghị Thường trực Huyện ủy Hàm Tân chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân hiểu về những khó khăn, bất cập khi di dời đường dây tải điện, tạo sự đồng thuận cao của các hộ dân; đồng thời, tăng cường kiểm tra, quản lý, không để người dân tự ý xây dựng, sửa chữa, coi nói nhà ở, công trình xây dựng khác có liên quan trong phạm vi bảo vệ an toàn của đường dây tải điện.

## **C. LĨNH VỰC VĂN XÃ-NỘI CHÍNH: 02 NỘI DUNG**

### **I. Sở Y tế: 01 nội dung**

**1. Cử tri tiếp tục kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư đầy đủ các trang thiết bị khám chữa bệnh cho Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi (máy CT Scanner, MRI, vật tư y tế và trang thiết bị y tế khác...) phục vụ khám chữa bệnh cho Nhân dân địa phương. Đồng thời, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của đội ngũ bác sĩ để phục vụ tốt công tác khám, điều trị cho Nhân dân (cử tri phường Tân Thiện, xã Tân Tiến, thị xã La Gi).**

+ Hệ thống chụp CT scanner 32 lát cắt cho Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi làm chủ đầu tư. Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức buổi làm việc vào ngày 19/4/2023 với lãnh đạo Sở Y tế và các đơn vị trong ngành Y tế để nghe báo cáo về những khó khăn, vướng mắc trong đầu tư mua sắm vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế để chỉ đạo giải quyết. Sở Y tế cũng đã triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế để tháo gỡ khó khăn trong mua sắm cho

các đơn vị, trong đó, có Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi. Hiện nay, Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi đang thực hiện các thủ tục trong quá trình mua sắm.

+ UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tích cực, chủ động giải quyết các vướng mắc, thực hiện việc tổ chức mua sắm trang thiết bị y tế đã được phê duyệt chủ trương đầu tư cho Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi; đồng thời, thường xuyên triển khai thực hiện hệ thống các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

## **II. Sở Tài chính: 01 nội dung**

**1. Nhằm đảm bảo công bằng, cử tri kiến nghị tỉnh xem xét việc hỗ trợ trợ cấp Tết hàng năm cho 100% lực lượng làm công tác bảo vệ dân phố. Hiện nay quy định này chỉ áp dụng cho lực lượng bảo vệ dân phố ở cấp phường trên địa bàn tỉnh, không áp dụng chế độ cho lực lượng bảo vệ dân phố ở cấp thị trấn. Cử tri kiến nghị tỉnh xem xét hỗ trợ phù hợp (cử tri thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam)**

Hàng năm, khi tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định hỗ trợ nhân dịp tết Nguyên đán cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang, cán bộ thuộc UBND xã, phường thị trấn và các đối tượng chính sách, Sở Tài chính đều lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan thống nhất trước khi UBND tỉnh xem xét, quyết định. Tuy nhiên, để đảm bảo cho lực lượng làm công tác bảo vệ dân phố tại các phường, thị trấn đều được hỗ trợ trợ cấp tết hàng năm theo kiến nghị của cử tri thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, UBND tỉnh tiếp thu ý kiến và kể từ năm 2024 trở đi, sẽ bổ sung đối tượng là lực lượng bảo vệ dân phố tại các thị trấn để hỗ trợ nhân dịp tết Nguyên đán hàng năm, trên cơ sở đảm bảo đầy đủ các trình tự thủ tục theo quy định./.